

เราจะเตรียมตัวก่อนเรียนอย่างไร

ในตอนก่อนผมได้ตั้งคำถามให้พวกคุณค้นหาศักยภาพของตนเองว่า คุณมีความสามารถในการอ่านและการเขียนมากน้อยเพียงใดไปแล้ว. มาคราวนี้ ผมจะกล่าวถึงเรื่องสำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งของชีวิต คือ การเตรียมตัว. เมื่อเราเป็นเด็กนั้น ก่อนจะเข้าเรียน พ่อแม่ของเราเตรียมเครื่องแต่งกาย เครื่องเขียน แบบเรียน ทุกอย่างให้เราหมด. ครั้นเมื่อเราเข้าเรียนแล้ว เราก็ต้องเตรียมตัวเอง ตั้งแต่การหยิบสมุดหนังสือเครื่องเขียนใส่กระเป๋าไปเรียน. แต่เมื่อเรามาเรียนในระดับอุดมศึกษาแล้วนั้น มีเรื่องที่เราจะต้องเตรียมตัวมากยิ่งขึ้น. การเตรียมตัวนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการใช้ชีวิต เพราะ ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ต้องเตรียมตัวทั้งนั้น. มีเรื่องเล่าว่า นักร้องสูงอายุผู้เคยมีชื่อเสียงโด่งดังในอดีตคนหนึ่งได้รับคำเชิญให้ไปร้องเพลง. นักร้องผู้นั้นรับคำเชิญ แต่ขอเวลาเตรียมตัวอีกระยะหนึ่งก่อน เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ฟังจะพอใจที่เสียเงินมาฟังเขาร้อง. การเตรียมตัวก็คือการออกกำลังกายรวมทั้งการสร้างความแข็งแรงให้แก่เส้นเสียงและปอดด้วยการฝึกร้องอย่างจริงจัง.

นักศึกษาที่เช่นเดียวกัน เมื่อจะมาศึกษาระดับอุดมศึกษา ก็จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมในทุกด้าน. ถ้านักศึกษาไม่สนใจเตรียมตัวเสียแล้ว โอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็มีน้อยลง. เรื่องที่จะต้องเตรียมตัวประกอบด้วย...

- การวางแผนด้านการเงิน. นักศึกษาต้องพิจารณาว่าการศึกษาอันมีค่าใช้จ่ายด้านค่าบำรุง, ค่าธรรมเนียม ฯลฯ รวมทั้งค่าเดินทางมาเรียน, ค่าอาหาร, ค่าเครื่องเขียน, ฯลฯ. นักศึกษาจะต้องปรึกษากับผู้ปกครองหรือพ่อแม่ที่จะต้องจัดสรรเงินให้พอเพียงกับค่าใช้จ่ายในช่วงเวลาต่างๆ และ จะต้องยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษามาใช้ในกรณีที่นักศึกษาเข้าเรียนในสาขาวิชาที่ทางการกำหนดว่าให้ยืมได้.
- การเตรียมอุปกรณ์การเรียน. นักศึกษาต้องจัดหาอุปกรณ์การเรียนให้มีใช้อย่างพอเพียง. ตำราที่อาจารย์ผู้สอนกำหนด ก็ต้องซื้อหามาอ่านให้ได้ ส่วนตำราหรือหนังสืออ่านประกอบ อาจจะไม่ต้องซื้อหา แต่ต้องขยืมมาจากห้องสมุดหรือคาวนโหลดมาอ่านตามที่อาจารย์แนะนำ. อุปกรณ์เช่นคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์นั้น ถ้ามีใช้เองก็ดี. ถ้าไม่มีก็ควรสำรวจว่าจะใช้ของมหาวิทยาลัย ณ ที่ใดได้บ้าง. ที่สำคัญคือ ต้องใช้ซอฟต์แวร์ให้เป็นจริงๆด้วย.
- การวางแผนการเรียนตลอดหลักสูตร. ได้เคยตั้งคำถามเกี่ยวกับอาชีพในอนาคต รวมทั้งความสามารถและความรู้พื้นฐานไปแล้ว ขอให้ทบทวนความปรารถนา และ พิจารณาว่าแต่ละปีควรเรียนวิชาอะไรบ้าง จึงจะตรงเป้าหมาย. เมื่อวางแผนได้แล้ว ก็นำไปปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาว่าเหมาะสมหรือไม่ แล้วแก้ไขให้ดีขึ้น.

- การค้นหาวิธีเพิ่มพูนความสามารถในการเรียนวิชาต่างๆ ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ทั้งด้านการฟัง, การอ่าน, การเขียน โดยถามตนเองตามวิธีที่ได้เคยแนะนำไปแล้ว. จากนั้นให้เร่งรีบเพิ่มพูนความสามารถของตนเองโดยเร็ว.
- การตรวจสอบตนเองอยู่เสมอ ว่าเราได้เรียนรู้เนื้อหาความรู้ที่อาจารย์สอนจริงหรือไม่. เราสามารถเรียนวิชาต่างๆ ตามแผนได้หรือไม่. หากทำไม่ได้ก็ต้องปรับแผนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น. คนสำคัญที่จะช่วยเราได้ก็คืออาจารย์ที่ปรึกษานั้นเอง.